

# ปฏิทินข่าวภาคใต้

ปราโมทย์ กระทบ

กันยายน	๒๖	ตุลาคม
<p style="text-align: center;"><b>๑๒-๑๔</b></p> <p>สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเยี่ยมชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสตูล, สงขลา บัตตานี นาราธิวาส และยะลา นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช</p> <p style="text-align: center;"><b>๒๑</b></p> <p>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่วิทยาเขตปัตตานี มีผู้เข้ารับพระราชทาน คุษภูมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๗ คน มหาบัณฑิต ๓๑ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ คน บัณฑิต ๑,๓๙๗ คน อนุปริญญา ๒๒๙ คน</p> <p style="text-align: center;"><b>๒๕</b></p> <p>กระทรวงมหาดไทยประกาศผลการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๓๒ ให้คณะกรรมการอิสลามประจำกระบี่ เป็นคณะกรรมการที่ดีเยี่ยม</p>	<p>พ.อ.บัญชา ขวาลศิลป์ แดง ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ นครศรีธรรมราชว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้เปิดยุทธการ ๑๙ แผน เพื่อเอาชนะการก่อการร้ายรูปแบบต่างๆ ผลการปฏิบัติงาน มีการปะทะ ๒๔ ครั้ง ยึดที่พัก ๕๓ แห่ง ยึดอาวุธปืน ๘๘ กระบอก ยึดกระสุน ๑๔,๑๘๘ นัด วัตถุระเบิด ๓,๗๗๙ ชิ้น ผู้ก่อการร้าย มอบตัว ๙๑ คน ถูกจับกุม ๑๗ คน เสียชีวิต ๒ คน เจ้าหน้าที่เสียชีวิต ๓ คน และบาดเจ็บ ๙ คน</p> <p style="text-align: center;"><b>๒๖-๒๘</b></p> <p>สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ออกโรงต่อต้านนายชวน หลีกภัย รมต.กระทรวงสาธารณสุข ที่พยายามชี้แจงให้ชาวบ้านเห็นถึงมหันตภัยของโรคเอดส์ โดยนักธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของสงขลาและหาดใหญ่ จึงได้นำป้ายประท้วงไปติดตามร้านค้าต่างๆ ในหาดใหญ่ แต่ด้วยความหนักแน่นของ รมต.สาธารณสุข ประกอบกับได้แรงหนุนทางด้านเหตุผลในเชิงวิชาการจากหลายๆ ฝ่าย ทำให้ฝ่ายต่อต้านผอ.ไปเองในที่สุด</p>	<p style="text-align: center;"><b>๖</b></p> <p>เครื่องบินโดยสารของพม่า ซึ่งบินขึ้นจากเมืองมะริดทางภาคใต้ของพม่า ตรงข้ามกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกนักศึกษามพมา ๒ คนจี้มาลงที่สนามบินอยู่ตะเกา โดยมีชื่อเรียกร้องที่สำคัญคือให้พม่าเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว</p> <p style="text-align: center;"><b>๗</b></p> <p>สงขลาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเพาเวอร์คัพ ภาคใต้รอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่าทีมชายได้แก่จังหวัดพัทลุง ทีมหญิงได้แก่จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนทีมจากภาคใต้ไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ</p> <p style="text-align: center;"><b>๑๓</b></p> <p>เกิดเพลิงไหม้สำนักงานที่ดิน อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้ นายสมันเลาะ ไปชะรี ส.ส. สงขลาตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะมีเบื้องหลังเพราะเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เคยสั่งให้สอบสวนการออก น.ส.๓ ของพนักงานที่ดินว่า ทับที่ ส.ค.๑ ที่ราษฎรถือครองอยู่หรือไม่</p>

# ปฐกิตนชาวภาคใต้

## ๑๕

ช.จ.ก. กลุ่มฟูโล วางระเบิด สะพานกอดอ ซึ่งเป็นสะพานแบ่ง เขต ระหว่าง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กับ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อ เป็นการก่อกวนและสร้างอิทธิพล

## ๑๕-๒๒

การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล ๑๕ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๒๕ เทศบาล โดยเทศบาลจังหวัด ปัตตานีเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขัน กีฬา ๔ ประเภท คือ กรีฑา ฟุตบอล บิงปอง และวอลเลย์บอล โดยพลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

## ๑๘-๑๙

สาเหตุจากพายุไซลอนเอลซี ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

## ๒๓

จากการเกิดฝนตกอย่างหนัก ในภาคใต้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม เป็นต้นมา พ.ต.อ.ประมาณ อติเรกสาร รมต.กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางลงไปตรวจ

สภาพการ ที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง และสั่งการให้แต่ละจังหวัดเตรียมรับ ภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ แหลมตะลุงมุก

## ๒๔

บรรดาชาวประมงและผู้ประกอบ การธุรกิจประมงจังหวัดระนอง ได้รวมตัวกันที่สมาคมชาวปากน้ำ ระนองเพื่อเรียกร้องให้มีการเร่ง ดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือที่ทันสมัย จากการร่วมมือกับใจกล้า

## พฤศจิกายน

## ๒

พล.ต.ตราชศักดิ์ จันทรัตน์ นายตำรวจมือปราบจากภาคใต้ได้ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายขณะไป ดูงานที่ฝรั่งเศส

## ๓-๔

ได้ฝูงนกยักษ์พัดเข้าถล่มจังหวัด ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด อื่น ๆ โดยรอบ ด้วยความเร็วประมาณ ๑๘๐ กม.ต่อชั่วโมง สร้าง ความเสียหายอย่างหนักให้อำเภอ เมือง ปะทิว ท่าชะ วาดภัยครั้งนี้

ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า ๖๐๐ คน บ้านเรือนเสียหาย ๓๘,๐๐๐ หลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑๕๓,๔๗/๒ คน เรือล่ม ๓๙๑ ลำ ถนนเสียหาย ๕๗๙ สาย สะพาน ๑๓๑ แห่ง โรงเรียนพัง ๑๖๐ หลัง วัด ๙๓ วัด มัสยิด ๖ แห่ง รวมค่า เสียหาย ๑๑,๒๕๗ ล้านบาท

## ๖-๑๑

ชาวประมงในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงได้รวมตัวกัน ประท้วงที่จังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ สวัสดิภาพของชาวประมงซึ่งมักจะถูก ประเทศเพื่อนบ้านจับกุมบ่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่หาปลาในเขตน่านน้ำไทย และการแก้ไขราคาสัตว์น้ำ

## ๗-๘

ชาวบ้านในจังหวัดชุมพรซึ่ง ได้รับภัยจากพายุเฮอร์น ได้ปิดถนน เพชรเกษมหลายจุดเพื่อเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือ และประท้วง รัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือล่าช้า จนเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีต้อง เลื่อนกำหนดการเดินทางไปเยือน สหรัฐอเมริกาในอีก 2 วันต่อมา

# บทกวีคนชาวภาคใต้

๘-๙	พฤศจิกายน	ราชการปล่อยนางปาศียะ ลูโป๊ะ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับพวกอีก ๓ คน กรณีเรียกค่าคุ้มครองจากบริษัทแห่งหนึ่ง
<p>พรรคเอกภาพจัดสัมมนาที่โรงแรมไทยไฮเต็ล นครศรีฯ เพื่อขยายฐานทางการเมืองของพรรคในภาคใต้ ประเด็นสำคัญในการสัมมนาได้แก่เรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังอุทกภัย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และปัญหาค่าครองชีพของประชาชนโดยส่วนรวม</p>	<p><b>๒๐</b></p> <p>ดร.สาวิตรี โพธิวิหค ผอ.สำนักงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แถลงว่า สภาพพื้นที่ กับรัฐบาล มีมติรับหลักการตามข้อเสนอของสภาพพื้นที่ภาคใต้ ขึ้นเป็นการพัฒนาในระดับนานาชาติด้วยการจัดทำสะพานเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างกระบี่กับ อ.ขนอม โดยจะพัฒนาไปเป็นเส้นทางเดินเรือทะเลสายใหม่ของโลก</p>	<p><b>ธันวาคม</b></p>
<p><b>๑๐</b></p> <p>ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา ใ้รับหญิงไทย จำนวน ๓๘ คน จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ที่ด่าน อ.เบตง จ.ยะลา โดยผู้หญิงจำนวนดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกักขังกรณีลักลอบเข้าเมือง</p>	<p><b>๒๔</b></p> <p>ทหารพรานค่ายควนพลอง กรมทหารพรานที่ ๔๔ จำนวน ๑๕ นาย ถูกกลุ่ม ผกค. ชุมโจมดีที่ อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช จนเสียชีวิต ๑ นาย และบาดเจ็บ ๙ นาย</p>	<p><b>๒</b></p> <p>มีการเซ็นสัญญาสามฝ่ายระหว่าง ไทย มาเลเซีย และขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ณ โรงแรม สลิการ์เด็น หาดใหญ่ เพื่อยุติปัญหา การก่อการร้ายของ จคม. ตามแนวบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ตะเต๊ะ วันชีเด็กบิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อัสนัย โมฮัมหมัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย และจินเบ็งเป็นผู้แทนฝ่ายโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา</p>
<p><b>๑๗-๑๘</b></p> <p>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการแข่งขันดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๑ ที่ภูเก็ต โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๓๕ สถาบัน</p>	<p><b>๒๗</b></p> <p>ขจก.กลุ่ม บี.อาร์.เอ็น. บุกเผาโรงเรียนบ้านเจาะบือแม อ.รามัน จ.ยะลา จนอาคารเสียหาย ๒ หลัง แล้วทิ้งจดหมายยื่นเงื่อนไขให้ทาง</p>	<p><b>๗</b></p> <p>ชาวบ้านจังหวัดพัทลุงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ทะเลสาบสงขลา จำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ คนได้ประท้วง เกี่ยวกับเขื่อนกั้นน้ำเดิมเข้าทะเลสาบสงขลา</p>

# ปฏิทินข่าวภาคใต้

๙

ญวนอพยพทั้งถิ่นมาขึ้นฝั่งที่ปัตตานี จำนวน ๑๓๕ คน รตท. ขวัญดี นิคมพลี ร้อยเวร สภ.อ.เมืองปัตตานี ได้นำตัวผู้อพยพทั้งหมดไปควบคุมไว้ที่สภ.อ.เมืองปัตตานี และรายงานจังหวัดเพื่อนำส่งประเทศที่สามต่อไป

๑๗

มีการประชุมกรรมการหอการค้าทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต โดยนายกร ทับรังษีรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

๑๗-๑๘

ชาวสวนยางภาคใต้ชุมนุมประท้วงที่ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายาง ด้วยการปิดถนนสายเอเชียและสถานีรถไฟทุ่งสง เป็นผลให้การคมนาคมภาคใต้เป็นอัมพาต และรถบ.ข.ส.ถูกลอบวางเพลิงหนึ่งคัน

๑๘

ผู้ก่อการร้ายกลุ่ม บี.อาร์.เอ็น. ได้จับตัวนางฟอง เพชรบุญ ครูใหญ่โรงเรียนนิคมพัฒนา อ.บันนังสตา จยะลา ทำให้ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลเอาจริง เอาจัง ในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และแก้ปัญหาให้ครูฟองเป็นอิสระโดยเร็วที่สุด โดยโรงเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ได้หยุดการสอนเป็นการประท้วง จนในที่สุด ขจก. ได้ปล่อยตัวครูฟอง เพชรบุญเป็นอิสระในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๒

๒๖

ศาลจังหวัดภูเก็ตได้อ่านคำพิพากษาคดีก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง (คดีแทนทาลัม) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๒๙ มีจำเลยทั้งสิ้น ๓๙ คน รวมทั้งนายเรวดี จินดาพล ส.ส.ภูเก็ตด้วย โดยศาลตัดสินลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง ๓๙ คน ตั้งแต่ ๖-๑๒ เดือน



นายกร ทับรังษี



รับขวัญและทำพิธีขอพรให้กับครูฟอง